

# GIÁ TRỊ THỜI ĐẠI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

TS VŨ THỊ DUYÊN

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

• **Tóm tắt:** Cách đây hơn một thế kỷ, ngày 07-11-1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công. Đây là cuộc cách mạng có giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc, phản ánh quy luật vận động, phát triển tất yếu khách quan của lịch sử xã hội loài người; là thắng lợi to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc (GPDT) và xây dựng xã hội mới ở nước ta. Vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam (CMVN), Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa đất nước ta, từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN), có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và thế giới.

• **Từ khóa:** Cách mạng Tháng Mười, giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, mở ra một thời đại mới cho nhân loại như một sự kiện vĩ đại, có tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu sắc đối với việc xây dựng chế độ xã hội mới tốt đẹp - chế độ XHCN. Sau Cách mạng Tháng Mười, chỉ trong một thời gian ngắn, nước Nga từ một nước lạc hậu, bị tàn phá, kiệt quệ đã trở thành một siêu cường. Những năm tiếp theo, là thời kỳ của những thành tựu vĩ đại mà chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực ở Liên Xô đã góp phần to lớn vào phong trào cộng sản (PTCS) - công nhân quốc tế (CNQT), phong trào GPDT, đấu tranh vì hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đã thực hiện các giai cấp, dân tộc bị áp bức, soi sáng con đường phát triển, tiến lên xây dựng CNXH. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười khẳng định

bản chất cách mạng triệt để và khoa học sâu sắc của chủ nghĩa Mác - Lênin, cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho sự nghiệp đấu tranh GPDT và xây dựng CNXH ở Việt Nam.

## 1. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi - mở đầu quá trình hiện thực hóa lý tưởng cộng sản chủ nghĩa

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, CNXH từ những ước mơ, nguyện vọng ngàn đời của quần chúng lao khổ, bị áp bức bất công; từ lý luận khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân (GCCN) trở thành hiện thực sinh động. Từ đây, nước Nga Xô - viết bắt tay vào xây dựng chế độ xã hội mới - chế độ XHCN mà ở đó con người, trước tiên là GCCN và nhân dân lao động bước đầu làm chủ cuộc đời mình, có điều kiện để phát triển toàn diện; nạn người áp bức bóc lột người, dân tộc này áp bức bóc lột dân tộc khác dần được xóa bỏ.

Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, lần đầu tiên, Nhà nước Nga Xô-viết - nhà nước của dân, do dân và vì dân được thiết lập, mở ra quá trình hiện thực hóa mục tiêu giành chính quyền về tay GCCN và nhân dân lao động. Đây là nhà nước dân chủ của đa số người lao động, chứ không phải nhà nước tư sản của thiểu số bóc lột, đặc quyền, đặc lợi. Giành chính quyền, thiết lập chuyên chính vô sản, thực hành chuyên chính là vấn đề căn bản hàng đầu của phong trào công nhân trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản. Ngay sau ngày cách mạng thành công, chính quyền Xô-viết đã ban hành Sắc luật xóa bỏ mọi sự phân biệt đẳng cấp, dân tộc và mọi tước vị để tất cả chỉ còn một tên chung là công dân của nước Cộng hòa Xô-viết Nga. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước Xô-viết, từ một nước kém phát triển, nước Nga, sau đó là Liên Xô vươn lên trở thành một trong hai siêu cường kinh tế của thế giới.

Liên Xô bảo đảm cho quần chúng công nông được hưởng đầy đủ các quyền chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ sức khỏe, chữa bệnh và nhiều giá trị khác nữa như quyền nhà ở, được học tập, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tín ngưỡng, tôn giáo. Liên Xô là nước đầu tiên trên thế giới quy định chế độ làm việc 8 giờ một ngày và người lao động được phép nghỉ một tháng mỗi năm và vẫn được hưởng lương bình thường. Người dân được đưa tới nơi làm việc bằng phương tiện công cộng mà không phải trả tiền; được miễn học phí tại mọi cơ sở giáo dục, từ mẫu giáo cho tới đại học, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học đều có việc làm sau khi nhận bằng. Người dân được khám chữa bệnh miễn phí hoàn toàn... Cách mạng Tháng Mười Nga chỉ ra quy luật phát triển của cách mạng trong thế giới là: độc lập dân tộc (ĐLDT) gắn liền với CNXH. Đó là con đường đúng đắn nhất để thực hiện lý tưởng giải phóng con người (GPCN) và giải phóng nhân loại.

Những thành quả của Cách mạng Tháng Mười và các giá trị xã hội XHCN ưu việt do Liên Xô và các nước XHCN đã tác động sâu sắc đến tiến trình phát triển của nhân loại, buộc chủ nghĩa tư bản (CNTB) phải tự điều chỉnh theo hướng nhân văn, tiến bộ hơn. Cách mạng Tháng Mười thắng lợi đã góp phần quan trọng chấm dứt chiến tranh đế quốc, ngăn chặn tội ác của chủ nghĩa đế quốc (CNDQ), giảm bớt sự hy sinh, mất mát cho nhân

dân thế giới. Vì mục tiêu hòa bình mà Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên Xô đã động viên và lãnh đạo nhân dân Liên Xô liên minh với nhân dân thế giới tiến hành cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, bảo vệ CNXH, bảo vệ hòa bình thế giới, cứu nhân loại thoát khỏi họa diệt chủng do chủ nghĩa phát xít gây ra trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Cách mạng Tháng Mười Nga và CNXH hiện thực đã mang lại sức mạnh để Liên bang Xô-viết đánh bại chủ nghĩa phát xít quốc tế, cứu các dân tộc thoát khỏi những thảm họa man rợ của chúng.

Trên phạm vi quốc tế, Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã chặt đứt mắt xích yếu nhất trong sợi dây của CNDQ. Nước Nga Xô-viết ra đời, lập nên một chế độ xã hội XHCN ưu việt hơn hẳn CNTB. Từ đây, “băng đã tan”, “lối đã mở” nhân loại sẽ tiến lên theo một hướng mới - đấu tranh GPDT, giai cấp, xã hội và GPCN. Cách mạng Tháng Mười đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên toàn thế giới. Cho đến nay chưa có một cuộc cách mạng xã hội nào có thể sánh được cuộc Cách mạng Tháng Mười về giá trị hiện thực và ý nghĩa thời đại của nó. Cuộc cách mạng này mở ra cho các dân tộc chậm phát triển khả năng lựa chọn con đường tiến tới CNXH không qua chế độ tư bản chủ nghĩa (TBCN). Lý luận và thực tiễn lịch sử phát triển của nhân loại chỉ ra rằng, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa (CSCN) là loại hình phát triển cao nhất của lý tưởng xã hội, được kết tinh từ sự chuyển hóa của tình cảm cách mạng, tri thức, niềm tin khoa học của GCCN, quần chúng lao động tiến bộ nhằm hướng tới một xã hội không còn áp bức, bóc lột, bất công, con người được tự do, bình đẳng, hạnh phúc, có cơ hội phát triển toàn diện, phù hợp với lợi ích của giai cấp, dân tộc và nhân loại.

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại là mốc son chói lọi đánh dấu bước ngoặt lịch sử của cách mạng thế giới; là cái mốc đầu tiên đánh dấu thắng lợi vĩ đại của học thuyết Mác - Lênin đối với các trào lưu tư tưởng phản động và các khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa trong phong trào CNQT. Từ đó đến nay, CSCN không còn là một “bóng ma ám ảnh châu Âu” nữa và đã trở thành lẽ sống, niềm hy vọng của nhân dân lao động khắp các lục địa. Từ ước mơ của quần chúng lao động, CNXH đã trở thành hiện thực sinh động từ châu Âu sang châu Á đến châu

Mỹ Latinh. Chính vì thế, mặc dù bị bọn cơ hội, xét lại và các lực lượng thù địch luôn tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận, nhưng từ sau Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá nhanh chóng trên khắp hành tinh, trở thành kim chỉ nam, ngọn đuốc luôn toả sáng soi đường, dẫn dắt, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hơn một tỷ người trên các châu lục Âu, Á, Mỹ Latinh, chiếm hơn một phần sáu trái đất, đã đi lên CNXH với những hình thức khác nhau. Vào thời gian đó, trong hệ thống TBCN, GCCN và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản và công nhân đã dấy lên một cao trào cách mạng sôi nổi chưa từng có của hàng nghìn triệu quần chúng đang khát khao ĐLDT, dân chủ, hoà bình, tiến bộ xã hội và CNXH. Không chỉ trực tiếp tác động đến phong trào cách mạng tất cả các nước trên thế giới, Cách mạng Tháng Mười Nga còn làm bộc lộ những quy luật chung của cách mạng XHCN; cung cấp cho giai cấp vô sản quốc tế những kinh nghiệm chính trị vô cùng quý báu về việc cần phải làm gì? làm như thế nào? để cách mạng XHCN giành thắng lợi. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã đập tan những luận điểm sai lầm của chủ nghĩa cơ hội, xét lại trong Quốc tế II, cũng như các trào lưu, học thuyết chống cộng; chứng minh tính đúng đắn, cách mạng, sáng tạo của chủ nghĩa Mác trong thời đại CNĐQ và cách mạng vô sản (CMVS).

Dưới ánh sáng soi đường và sự cổ vũ của Cách mạng Tháng Mười Nga, với sự ủng hộ nhiệt tình, to lớn của Liên Xô, vào những năm 50-70 của thế kỷ XX, phong trào đấu tranh GPDT diễn ra mạnh mẽ ở khắp các châu lục. Đã có khoảng 100 quốc gia giành được ĐLDT, giải phóng hơn 70% dân số thế giới sống trên 70% diện tích địa cầu thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Một số quốc gia sau khi giành ĐLDT đã lựa chọn con đường đi lên CNXH dẫn đến sự hình thành hệ thống XHCN. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã tạo nên những tiền đề thực sự cho sự ra đời của một hệ thống xã hội mà trước đó chưa từng tồn tại trong lịch sử và chỉ một thời gian ngắn sau khi ra đời, hệ thống các nước XHCN đã đóng vai trò chi phối nhiều trong quá trình quan trọng của thế giới hiện đại. Chính hệ thống này lần đầu tiên trong lịch sử loài người đã bắt đầu thực thi trong thực hiện lý tưởng CSCN mà trước đó nhiều nhà tư tưởng lớn

của các thời đại khác nhau từng mơ ước: đem lại tự do cho tất cả mọi người không phân biệt màu da, tôn giáo, sắc tộc; thực hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc; chấm dứt tình trạng dân tộc này đi áp bức dân tộc khác.

Nhân loại tiến bộ không thể lãng quên công lao và sự hy sinh to lớn đó của Cách mạng Tháng Mười và Liên Xô vĩ đại. Trong các nước tư bản, PTCS và CNQT có bước phát triển mới, buộc CNTB phải thay đổi, đáp ứng những đòi hỏi nhất định của GCCN, nhân dân lao động, phần nào làm cho đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động được cải thiện. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tiếng súng đại bác của chiếc tàu “Rạng Đông” báo hiệu một giai đoạn mới trong lịch sử của loài người nói chung và của các dân tộc bị áp bức nói riêng... Cách mạng Tháng Mười đã giáng một đòn sấm sét vào đầu CNĐQ và đẩy mạnh làn sóng GPDT ở châu Á, châu Phi”<sup>(1)</sup>.

## **2. Cách mạng Tháng Mười Nga - nguồn cổ vũ to lớn và sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam**

Đối với CMVN, Cách mạng Tháng Mười Nga là nguồn cổ vũ lớn lao và sâu sắc. Cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh, với tiến trình của CMVN, ý nghĩa lịch sử toàn cầu và tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga, của học thuyết Mác - Lênin về CNXH đã được kiểm chứng bằng một thực tiễn sinh động. Những bài học mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu từ Cách mạng Tháng Mười Nga đã được vận dụng một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Hồ Chí Minh và Đảng khẳng định cuộc đấu tranh GPDT phải đi theo con đường CMVS mà “không có con đường nào khác”, song phải sáng tạo. Hơn 90 năm qua, Đảng không chỉ luôn kiên định mục tiêu ĐLDT và CNXH mà còn coi đó là nguyên tắc bất biến trong suốt tiến trình cách mạng nước ta, đặc biệt trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. CMVN đã giành được nhiều thắng lợi, trong đó có những chiến công mang ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại như Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên ĐLDT và CNXH. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược oanh liệt, GPDT, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH.

Thắng lợi của công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài nhiều năm, tạo điều kiện thuận lợi để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Thực tiễn đổi mới khẳng định: do vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, nên đường lối, chủ trương và chính sách lớn về đổi mới của Đảng là đúng đắn, bước đi là thích hợp. Ý Đảng hợp lòng dân nên nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ và thách thức, Đảng ta và nhân dân ta vẫn kiên trì con đường ĐLDT và CNXH, con đường mà Cách mạng Tháng Mười đã vạch ra.

Sự đổ vỡ của mô hình XHCN ở Liên Xô và Đông Âu không làm giảm giá trị, sức sống vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười, của CNXH hiện thực, của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó hoàn toàn không phải là sự sụp đổ của lý tưởng cộng sản, càng không phải là sự phá sản của chủ nghĩa Mác, không phải là sự diệt vong tất yếu của CNXH hiện thực mà là sự đổ vỡ của một mô hình CNXH còn nhiều khiếm khuyết, sai lầm, ảo tưởng, những hạn chế, những yếu kém trong tổ chức, xây dựng một xã hội mới chưa có tiền lệ, đầy khó khăn phức tạp. Đó còn là sự sụp đổ của căn bệnh quan liêu, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất trong các Đảng Cộng sản cầm quyền, trong bộ máy nhà nước; sự sai lầm trong công tác cán bộ, nhất là những cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước; sự sụp đổ của thái độ mơ hồ về giai cấp và đấu tranh giai cấp, mơ hồ về sự chống phá quyết liệt của CNĐQ, về “nhân quyền cao hơn chủ quyền”; sự sụp đổ của việc vận dụng giáo điều chủ nghĩa Mác - Lênin.

Từ những thành công và cả những sai lầm, thất bại, đã để lại cho các Đảng Cộng sản, Nhà nước XHCN những bài học quý báu, đắt giá trong công cuộc cải cách, đổi mới hiện nay. Đó là phải vận dụng trung thành, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, coi trọng công tác xây dựng Đảng; giữ vai trò độc tôn lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản; củng cố và tăng cường khối liên minh công - nông - trí thức; xây dựng phải đi đôi với bảo vệ thành quả cách mạng; củng cố chính quyền cách mạng, xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong sạch và vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp, phát huy quyền làm chủ và sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành

chính quyền và xây dựng xã hội mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh chống các trào lưu cơ hội, xét lại, chống cộng.

Dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước và chống giặc ngoại xâm nên kể từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, đã có hàng trăm cuộc khởi nghĩa của các sĩ phu yêu nước với nhiều xu hướng diễn ra. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, chứng kiến bao nỗi đắng cay, khổ cực của nhân dân, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã nung nấu quyết tâm tìm một con đường mới để cứu nước, cứu dân, GPDT. Với cách suy nghĩ ấy, Người đã lựa chọn con đường cứu nước theo hướng mới, “hoàn toàn khác” so với các vị tiền bối. Khi Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi (ngày 7-11-1917), mặc dù chưa biết nhiều về cuộc cách mạng ấy, nhưng “về cảm tính” Nguyễn Ái Quốc nhận thấy mình “có mối tình đoàn kết với cách mạng Nga và người lãnh đạo cuộc cách mạng ấy”. Bởi vậy muốn cách mạng thành công thì phải đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga.

Dù thời gian không dài, song những kiến thức trong những năm tháng ở nước Nga đã giúp Nguyễn Ái Quốc nhận thức sâu sắc hơn về V.I.Lênin và học thuyết cách mạng của Người; về Cách mạng Tháng Mười Nga và những bài học kinh nghiệm quý báu của Nhà nước Nga Xô-viết, để từ đó tìm đường trở về Tổ quốc, hoạch định một lộ trình cho công cuộc GPDT ở Việt Nam. Xác định đúng đường lối chiến lược GPDT trong bối cảnh lịch sử phức tạp thời đó đã là khó, làm thế nào để đưa tư tưởng của đường lối vào thực tiễn, biến mục tiêu lý tưởng thành hiện thực lại càng khó hơn. Thực tế lịch sử đấu tranh giành ĐLDT và thống nhất đất nước của Đảng và nhân dân ta không phải lúc nào cũng bằng phẳng, chỉ có thuận lợi và thành công; trái lại, đó là sự nghiệp đầy cam go, thử thách, thậm chí có cả những thời điểm phong trào cách mạng bị địch khủng bố và tàn sát dã man, tình cảnh đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc”, vận mệnh của Đảng và dân tộc rơi vào tình thế hiểm nghèo tưởng chừng như không thể vượt qua.

Sẽ là không đầy đủ nếu đề cập đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, GPDT, bảo vệ và thống nhất Tổ quốc mà lại không nhắc đến giá trị của những bài học kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Mười Nga được Đảng ta và

Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng và thể hiện thành công ở Việt Nam. Đó là bài học về chuẩn bị lực lượng cách mạng, liên minh công nông; bài học về nghệ thuật khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng; bài học về nghệ thuật tạo và chớp thời cơ; về xây dựng Đảng và chăm lo củng cố chính quyền cách mạng... Đặc biệt, có một sự tương đồng giữa CMVN và Cách mạng Tháng Mười Nga. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi dẫn đến sự ra đời của Nhà nước Xô-viết đã làm cho các nước đế quốc hết sức lo lắng. Ở Việt Nam, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền cách mạng non trẻ đã bị các thế lực đế quốc, phản động bao vây, tấn công. Chính ở những thời điểm đầy cam go, thử thách ấy, ánh sáng và những bài học sâu sắc về củng cố và giữ vững chính quyền Xô-viết của Cách mạng Tháng Mười Nga đã rọi chiếu, thức tỉnh, trở thành nguồn cổ vũ lớn lao để Đảng và nhân dân ta vững bước tiến lên, vượt qua mọi gian lao, thử thách, giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giành ĐLDT và thống nhất đất nước.

Hoàn thành sự nghiệp GPDT, thống nhất Tổ quốc, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH. Cũng giống như tình cảnh của nước Nga sau Cách mạng Tháng Mười, trong khi chúng ta đang rất cần một môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước, hàn gắn những vết thương nghiêm trọng do hai cuộc chiến tranh tàn khốc và kéo dài gây ra thì CNDQ và các thế lực thù địch lại ra sức chống phá hồng thù tiêu thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã phải tốn bao công sức và xương máu mới giành được.

Trong bối cảnh hết sức phức tạp ấy, lý tưởng về một xã hội do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất; con người được giải phóng khỏi ách áp bức bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân... từ lý luận Mác - Lênin, được hiện thực hóa trên đất nước Xô-viết sau Cách mạng Tháng Mười Nga, lại tiếp thêm sức mạnh, trở thành nguồn cổ vũ lớn lao để Đảng và nhân dân ta tiếp tục sự nghiệp đổi mới vì ĐLDT và CNXH, đổi mới nhưng không thay đổi mục tiêu con đường đã chọn. Đây chính là điểm khác nhau cơ bản giữa đổi mới ở Việt Nam với nhiều nước XHCN cùng thời.

Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin, những bài học thành công của Đảng và nhân dân Liên Xô trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, cũng như trong sự nghiệp dựng xây đất nước, về đổi mới, chỉnh đốn Đảng; mở rộng thực hành dân chủ gắn với tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân; kết hợp chặt chẽ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN... Nhờ đó, công cuộc đổi mới ở Việt Nam mặc dù diễn ra trong bối cảnh hết sức khó khăn, phức tạp nhưng vẫn giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

### 3. Kết luận

Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Cách mạng Tháng Mười Nga giành thắng lợi. Khoảng thời gian ấy không dài so với lịch sử nhân loại, nhưng đủ để chúng ta nhìn nhận, đánh giá khách quan giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga. Điềm lại những nốt thăng trầm của lịch sử Việt Nam trước và sau Cách mạng Tháng Mười Nga, nghĩ về những trang sử chói ngời của đất nước Xô-viết qua hai phần ba thế kỷ, chứng kiến những đổi thay của thế giới đương đại và sự điều chỉnh, thích nghi tạm thời nhưng đầy những mâu thuẫn bản chất không thể hóa giải được, báo trước sự tất yếu cáo chung của CNTB, chúng ta càng thấm thía những giá trị đích thực mà Cách mạng Tháng Mười Nga đã mang lại cho nhân loại.

Cách mạng Tháng Mười Nga mãi mãi không chỉ là biểu tượng của khát vọng và sức mạnh của CNXH, mà những bài học từ cuộc cách mạng ấy vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc đổi mới và xây dựng CHXH ở nước ta hiện nay. Lý tưởng và giá trị tốt đẹp của Cách mạng Tháng Mười đem lại vẫn tiếp tục cổ vũ, dẫn đường cho chúng ta xây dựng một xã hội: “đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước nguyện của toàn dân tộc ta”<sup>(2)</sup> ■

<sup>(1)</sup> Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 13, tr.380

<sup>(2)</sup> Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.340-341.